

**การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรหลัก  
บริหารระดับสูง(ส.ทบส.)รุ่นที่ 17**

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ย. 2567

**การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรหลัก  
บริหารระดับสูง(ส.ทบส.)รุ่นที่ 17**

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว๕๘๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักรับราชการระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๗  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักรับราชการระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักรับราชการระดับสูง ที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. จึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักรับราชการระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ที่สนใจและมีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. <https://register.ocsc.go.th/registration/ses17> พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ (๑) สำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗ (๒) คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (๓) คำสั่งแต่งตั้ง รักษาราชการ (กรณีที่เคยรักษาราชการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ) (๔) โครงสร้างของหน่วยงานระดับกรม/กระทรวง ในปัจจุบัน (๕) โครงสร้างของหน่วยงานระดับกรม/กระทรวง ในปีงบประมาณที่รักษาราชการในตำแหน่งประเภท อำนวยการ และ (๖) ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ ของผู้สมัคร โดยส่งเอกสารใบสมัครตัวจริง ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสำคัญ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๓,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

  
(ธน วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕



รายละเอียดหลักสูตร

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน